

Số: /CV-UBND  
V/v: Rà soát, dự kiến nhân sự  
tham gia Tổ bảo vệ ANTT ở các xóm

Phượng Tiến, ngày 14 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Các Đồng chí Trưởng xóm trên địa bàn xã Phượng Tiến.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở; chủ động phương án nhân sự tham gia Tổ bảo vệ ANTT ở các xóm trên địa bàn xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị các đồng chí Trưởng xóm thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an và rà soát dự kiến số người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đến đông đảo Nhân dân trên địa bàn. Chú trọng tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng ở xóm.

- Căn cứ các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, chủ động phối hợp với Ban công tác mặt trận, tham mưu cho Chi bộ xóm rà soát, làm việc với số người hiện đang đảm nhiệm các chức danh Công an bán chuyên trách để xác định số người đủ điều kiện và đồng ý tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở; dự kiến phương án nhân sự mỗi xóm thành lập **01 Tổ bảo vệ ANTT gồm 03 thành viên, 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 01 thành viên**. Lựa chọn những công dân có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, pháp luật nhà nước, thường xuyên có mặt tại nơi cư trú, có khả năng và sẵn sàng tham gia giải quyết các vụ việc liên quan an ninh trật tự tại xóm mình (nên bố trí đ/c Công an bán chuyên trách làm tổ trưởng).

2. Các đồng chí trưởng xóm báo cáo danh sách nhân sự dự kiến tham gia Tổ bảo vệ ANTT (theo mẫu, về UBND xã - qua Công an xã) **trước ngày 17/5/2024**.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí Trưởng xóm triển khai thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về UBND xã Phượng Tiến (qua Công an xã) để chỉ đạo, giải quyết./.

**Nơi nhận:**  
- Như kính gửi  
- Lưu: VP, CAPT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Anh**

